

# Phi Trường Tân Sơn Nhất

Gần chục năm nay không vào Phi trường Tân Sơn Nhất. Sáng nay, đi tiễn đưa cháu gái, tui mới có dịp đi vào đây.

Xe vào phi trường đúng 3g sáng, lúc này còn đang vắng người. Phi trường sạch sẽ và thoáng mát, dăm ba anh thanh niên đồng phục áo trắng quần đen, giày đen, đeo cà vạt nhìn thật lịch sự. Họ ra vào chỗ cách ly để làm nhiệm vụ của họ. Hai cô mặc áo dài xanh từ ngoài đi vào nơi làm việc khiến tui nhớ đến vụ bốn người đã mang hàng cấm từ Pháp về Việt nam với rất nhiều ồn ào...



Những suy nghĩ của tui về con người, về đất nước cứ thế mà luẩn quẩn trong đầu cho đến khi tui nghe thấy những tiếng " *Đit mẹ* " vang lên. Tui giật mình trở về với thực tại, thì nhìn thấy hai thanh niên khoảng gần ba mươi tuổi, đồng phục áo trắng, quần tây đen, đi giày đen và đeo cà vạt nhìn rất lịch sự đang nói chuyện với nhau gần đấy. Chỉ cần nghe thấy tiếng chửi tục là tui đã nhận ra ngay hai tay này là **con cháu của những kẻ ngoài vĩ tuyến**. Những kẻ mệnh danh là vào "phòng dái" Miền Nam Việt Nam! Tui vừa đi dọc theo hành lang của phi trường, vừa quan sát những nhân viên làm việc tại đây và tui đã nhận ra một điều: **Họ toàn nói tiếng Bắc, tiếng Bắc của dân ngoài vĩ tuyến 17!** Thì ra chúng nó là con, là cháu của những kẻ có thể lực, được đưa vào đây để làm việc. **Những tai tiếng của những nhân viên** làm trong phi trường đã được rất nhiều người đưa lên mạng về nhiều chuyện: **Rạch giò hàng, ăn cắp đồ... và tệ nạn xảy ra cũng do " gốc gác " mà chúng đưa vào đây.** Dù nhìn "*bánh tẻn - xà lỏn*" như vậy nhưng **cái bản chất chúng chẳng giấu được mỗi khi mở miệng , đặc sệt của kẻ " bản cổ nông " vô học .**

Thật khốn nạn cho dân Nam chúng tui. Tui chợt nhớ lại Thể chế VNCH!...

17/5/2023

## Khí Chiếm Saigon.

Con khí thoát khỏi rừng xanh  
Dân Việt đấu đá, tranh giành miếng ăn  
Khí vào thành phố dạo quanh  
Khung cảnh tan tành, phố xá vắng tanh

Con khí ra khỏi rừng xanh  
Chúng đang tập tành thành người văn minh  
Tập ăn với nói, thói xin ...  
Nhưng hờ nó rình, táy máy quen tay...

Khí thì bắt chước như ai  
Đụng tới hư hoại, chẳng chịu mình sai  
Phá hoại thì làm rất hay  
Nói chẳng có tài , "đàn gảy tai trâu ..."

Khí xưa thì ở rừng sâu  
Nên có nhu cầu cửa rộng nhà cao  
Khí vào thành phố chưa lâu  
Nhà lầu khí chiếm được tiền đòi tiên.

Khí nay đã nắm được quyền  
Xây lên chủ nghĩa đảo điên con người  
Đời ươi đã bước vào đời  
Lệ rơi cay đắng phận người hẩm hiu...

**YẾN NGỌC HẢI ÂU**